



ฉบับที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

มรพส. เตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะ ในการติดตามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒



เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช รักษาการแทนอธิการบดี มรพส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรีในการติดตามงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยองคมนตรีพร้อมคณะ โดยมีกำหนดลงพื้นที่ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ นัดหมายทีมงานร่วมให้การต้อนรับ โดยสวมใส่เสื้อสีเหลือง (ไม่ใช่สูท) สำหรับรายละเอียดการเตรียมความพร้อม ข่าวสาร “ศรีพิบูลฯ” จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

◆ ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรพส. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลทำบุญเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๕๐๔ วปร.

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน) แจ้งให้จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๕๐๔ วปร. ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สนใจสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card กรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card สามารถทำบัตรได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ, เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (มีเลข ๑๓ หลัก) หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งที่ลงทะเบียน

PR เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านรายการ “ราชภัฏสวัสดิ์” ทาง สุวท.พิษณุโลก ออกอากาศทุกวันอังคาร พร้อมเชิญชวนคณะ / หน่วยงาน รวบรวมรายการ



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก มุ่งเน้นสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ผ่านช่องทางรายการวิทยุ “ราชภัฏสวัสดิ์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. ๙๕.๒๕ MHz. ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ซึ่งเป็นรายการที่จะนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่น่าสนใจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ถือเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ โอกาสนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกด้วย สำหรับหน่วยงานที่สนใจรวบรวมรายการ สามารถประสานงานได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๖๗๑๐๘

ขอความร่วมมือบุคลากร มรพส. ตอบแบบสอบถาม Online Happinometer

ตามที สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนตามแนวคิดมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ด้วยยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” เพื่อนำผลรายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒน มรพส. (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ในตัวชี้วัด : มรพส. ๑๘ ดัชนีความสุข ในการนี้ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล มรพส. จึงขอความร่วมมือบุคลากรสายวิชาการ - สายสนับสนุน **ตอบแบบสอบถาม Online Happinometer** ได้ที่ <http://www.happinometer-tchs.com/hoq-psru-v2/> โดยใส่รหัสผ่าน **Password : psru2** โดยระบบเปิดถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒